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Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um greiðslumark í sauðfjárbúskap.

Frá Árna R. Árnasyni.

1. Hve mikil hafa uppkaup ríkissjóðs á greiðslumarki samkvæmt ákvæðum búvöru-
samnings orðið og hver var viðmiðun búvörusamningsins?

2. Hvenær og hvernig koma til framkvæmda ákvæði búvörusamnings um frjálst framsal
greiðslumarks?


